

# กสทช.ประมูลเบอร์สวยเริ่ม20 ล. บอร์ดประชุมลับต่อวาระ'ฐากร'

"กสทช." ประมูล 16 เบอร์สวย 27 พ.ย.นี้ เปิดลงทะเบียนล่วงหน้า 14- 25 พ.ย. 59 เผยเลขหมายกลุ่มแพลทินัม มีเบอร์ 9 ตัวเหมือนกัน 2 เบอร์ เริ่มต้นประมูล 20 ล้านบาท ขณะที่ "บอร์ด กสทช." ประชุมลับต่อวาระ "ฐากร"

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานกสทช. จะจัดให้มีการประมูลเลขหมายสวย โดยเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประมูล สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2559 ในวันทำการเวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงาน กสทช.

สำหรับเลขหมายสวยที่จะใช้ประมูลครั้งนี้ แบ่งเป็น กลุ่มเลขหมายแพลทินัม



• ฐากร ตัณฑสิทธิ์

โดยมีเบอร์ 9 ตัวเหมือนกัน จำนวน 2 เบอร์ ได้แก่ 08-8888-8888 และ 09-9999-9999 ได้กำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลที่ 20 ล้านบาท และกลุ่มเลขหมายโกลด์โดยมีเบอร์ 8 ตัวเหมือนกัน จำนวน 14 เบอร์ ได้แก่ 09-0000-0000, 09-1111-1111, 09-2222-2222, 09-3333-3333, 09-4444-4444, 09-5555-5555, 09-6666-6666, 09-7777-7777, 09-8888-8888, 06-1111-1111, 06-2222-2222, 06-3333-3333, 06-4444-4444, 06-5555-5555 ได้กำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลไว้ที่เบอร์ละ 6 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจะต้องวางหลักประกันเป็นเช็คเงินสดในราคา 10% ของราคาเริ่มต้นการประมูล

การประมูลเลขหมายสวยครั้งนี้เป็นรูปแบบประมูลทางวาจา (หรือเคาะไม้) ลักษณะเดียวกับการประมูลทะเบียนรถยนต์ โดยผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูลในแต่ละเบอร์ รายได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่าย สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเป็นรายได้จากการประมูลเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน

ในส่วนผู้ชนะการประมูลนั้น ต้องชำระเงินประมูลในราคาที่ตนเองเสนอ พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ทั้งนี้ให้หลักประกัน

ที่ส่งให้สำนักงาน กสทช. เป็นส่วนหนึ่งของเงินประมูล) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สำนักงาน กสทช. รับรองผลการประมูล ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย

นอกจากนี้ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่าวันนี้ (9 พ.ย. 59) ที่ประชุม กสทช. ได้มีการประชุมวาระลับโดยได้มีมติเห็นชอบให้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมอบหมายให้ประธาน กสทช. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยขั้นตอนที่ประธาน กสทช. ต้องดำเนินการต่อไป คือ 1.ต้องสอบถามความสมัครใจของนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ว่าจะรับดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งหรือไม่ 2.นายฐากร จะต้องมีความสมัครใจเป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 มาตรา 63 (2) ซึ่งกำหนดให้มีคุณสมบัติอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และเจรจาเงื่อนไขค่าตอบแทนการประเมินผลงาน และการทำสัญญาจ้าง



## ช่วยเหลือชนบท กองทุนกทปส. อนุมัติ6โครงการ ต้นเข้าสู่ยุคดิจิทัล

นายนิพนธ์ จงวิจิต รักษาการผู้จัดการ  
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

▶ ต่อ : ช่วยเหลือ - หน้า 11

### ช่วยเหลือ

เพื่อประโยชน์สาธารณะ” หรือ กทปส. ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. เปิดเผยว่า ล่าสุดเมื่อเดือน ตุลาคม 2559 ที่ประชุม กสทช. มีมติ เห็นชอบ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 6 โครงการที่ผ่านการพิจารณา เพื่อไป พัฒนาต่อยอดให้กับประเทศได้ รวมถึง ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้าง องค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และ ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน ถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริมการเข้าถึงการ ให้บริการในด้านเทคโนโลยีสื่อสารในทุก กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึง

โดยทั้ง 6 โครงการ จาก 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1.โครงการ ติดตั้งระบบ ICT และการให้บริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi ในเขตพื้นที่สาธารณะของวัด หน่วยงาน สถาบันอาศรมศิลป์ จำนวนเงิน 9.24 ล้านบาท, 2.โครงการสร้างความเข้าใจ ของคนพิการและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการ เปลี่ยนผ่านไปสู่กิจการโทรทัศน์ ดิจิตอล หน่วยงาน มูลนิธิสถาบันวิจัยและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทย จำนวนเงิน 4.43 ล้านบาท, 3.โครงการ ส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการ โทรทัศน์ระบบดิจิตอล หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว มี 4 หน่วยงาน

ประกอบด้วย 1) โครงการส่งเสริมการ ผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ ระบบดิจิตอล หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว หน่วยงาน มหาวิทยาลัย มหิดล จำนวนเงิน 8.36 ล้านบาท 2) โครงการรายการโทรทัศน์ ได้ดูลมโซ่ หน่วยงาน มูลนิธิเด็ก จำนวน 9.09 ล้านบาท 3) โครงการสนามเด็กเล่น... สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และ ครอบครัว หน่วยงาน สถานีวิทยุแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 7.29 ล้านบาท 4) โครงการสร้างสรรค์ รายการโทรทัศน์ “ใต้หลังคา ฟ้ามืดดาว” เพื่อการพัฒนาของเด็กปฐมวัย หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวนเงิน 5.24 ล้านบาท,

4.โครงการพัฒนาต้นแบบสถานี โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ ชุมชน (Community TV Prototype Station) มี 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาต้นแบบสถานีโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงาน มูลนิธิ สื่อสร้างสุข จำนวน 3.49 ล้านบาท 2) โครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศน์ ชุมชน “พะเยาทีวี” หน่วยงาน สมาคม สื่อชุมชนจังหวัดพะเยา จำนวนเงิน 3.38 ล้านบาท 3) โครงการทีวีชุมชนอันดามัน มั่นคง หน่วยงาน มูลนิธิริษัทไทย จำนวน เงิน 3.92 ล้านบาท 5.โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดทำบริการคำบรรยาย แทนเสียง ในช่วงเวลาเดียวกันหรือ ใกล้เคียงกับเวลาออกอากาศ (Near Real-time Captioning) หน่วยงาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน 11.51 ล้านบาท และ 6.โครงการศูนย์ การเรียนรู้ ICT จิตอาสาแม่ปิ่นความรู้ สู่วิทยาลัยแห่งไกลในถิ่นทุรกันดาร ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หน่วยงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำนวนเงิน 9.42 ล้านบาท

นายนิพนธ์ จงวิจิต รักษาการ ผู้จัดการ กทปส. กล่าวทิ้งท้ายว่ามี โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีก

หลายโครงการโดยเฉพาะโครงการด้าน การวิจัย ด้านการพัฒนาบุคลากรและด้าน คู่แข่งผู้บริโภค ซึ่งจะทยอยพิจารณา และประกาศให้ทราบต่อไป เพื่อนำไป พัฒนาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อ ประโยชน์ต่อภาคการศึกษา สังคม และ เศรษฐกิจในประเทศ



## Misc

► เรื่อง : เสนอหนัง

เริ่มต้นสัปดาห์ที่ 14 พ.ย.เป็นต้นไป รายการโทรทัศน์หลายสถานีได้ปรับเปลี่ยนผังรายการพร้อมออกอากาศทั้งละคร รายการ และข่าว แต่ยังไม่กลับคืนสู่รูปแบบปกติ ซึ่งส่วนมากได้ผลิตรายการละครขึ้นพิเศษเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร และมีการปรับเปลี่ยนผังรายการเพื่อนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งความอาลัย และตามข้อกำหนดต่างๆ จากทาง กสทช.



●● เริ่มที่ช่องวัน 31 นำเสนอเรื่องราว 14 ตุลา ในละครพิเศษ "เราเกิดในรัชกาลที่ ๙ เดอะซีรีส์" ออกอากาศวันที่ 14-17 พ.ย.นี้ เวลา 20.30 น. เป็นการถ่ายทอดพระราชดำรัสที่ทรงวางแนวทางการดำเนินชีวิตไว้ให้กับเหล่าพลสกนิกรชาวไทย รวมถึงเล่าเหตุการณ์ย้อนกลับไปในวันที่ 13 ต.ค. 2559 วันที่คนไทยทั้งประเทศต้องโศกเศร้ากับการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิต จนถึงวันที่ 22 ต.ค. 2559 ที่พลสกนิกรชาวไทยต่างพร้อมใจร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ห้องสนามหลวง 14 ตุลา เป็น 1 ในเรื่องราวของละครพิเศษ นำแสดงโดย บี้ สุกฤษฎี อัย เกรียงไกร กล้วย ปราภรณ์ เป็งโกะ จินตน์ดา แกรนด์ กรณ์ภัสสร เพมชวิน ฯลฯ ที่พร้อมใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของละครพิเศษครั้งนี้ กำกับการแสดงโดย นก จิรศักดิ์ เกลือ กิตติ กิก พงษ์ศักดิ์ และ จ้าน เสกสรร

●● กฤษณะ อนุชน ผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้เปิดเผยตารางเวลาออกอากาศรายการข่าวโดยคำนึงถึงความเหมาะสม เริ่มวันที่ 14 พ.ย. เป็นต้นไป ทุกรายการจะเริ่มกลับเข้าสู่เวลาการออกอากาศปกติ ตั้งแต่รายการเช้าข่าว 7 สี รายการเช้า นี ที่ ห ม อ ขี ต ร าย ก ร ส นามข่าว 7 สี รายการห้องข่าวภาคเที่ยงและสปอร์ตแฟน รายการเจาะประเด็นข่าว



กฤษณะ อนุชน

คำ รายการข่าวภาคค่ำ รายการประเด็นเด็ด 7 สี รายการคอกข่าว โดยมีเนื้อหาข่าว และการผลิตสื่อบุคคลพิเศษต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งอาจมีบางวันที่เวลาออกอากาศอาจเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาการรับสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

●● ด้านช่อง 3 (ออร์จินอล) และ ช่อง 33 HD ปรับผังออกอากาศประจำวันวันที่ 14-20 พ.ย. ประเภทละคร พร้อมกลับมาออกอากาศให้ได้ชมกันแล้วสำหรับละครเรื่อง "นาคี" ที่กลับมาให้ชมกันแบบเต็มๆ 6 วันรวด เริ่มออกอากาศตั้งแต่ตอนแรกกันเลยทีเดียว ตั้งแต่ วันที่ 14-19 พ.ย. เวลา 20.20 น. ต่อด้วยละคร "นางอาย" วันอาทิตย์ ที่ 20 พ.ย. เวลา 20.15 น. ประเภทรายการวาไรตี้-บันเทิง ทอล์กโชว์ พบรายการภายใต้แนวคิดข้าพระบาท "Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง" รายการที่จะพาไปพบกับเรื่องราวที่ซาบซึ้ง และตัวอย่างของผู้ที่ใช้ชีวิตตามรอยพ่อ ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.35 น. และพบกับประเด็นฮิตๆ ซัดเด็ดๆ ของคนบันเทิง ในรายการ "ซัดเด็ดคนดัง" วันพุธ เวลา 00.20 น. ประเภทสารคดี "สารคดีสุดกล้าฟ้าเขียว" สัมผัสได้ถึงความงดงามและมากคุณค่า และค้นพบประวัติศาสตร์ของประเทศไทยๆ

ในวันเสาร์ เวลา 06.00 น. รายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ ถ่ายทอดสด "Thai Fight Air Race 1" วันเสาร์ ที่ 19 พ.ย. เวลา 18.20 น.

●● ส่วนช่อง 8 เตรียมนำเสนอคอนเทนต์ตามผังปกติ เริ่มวันจันทร์ที่ 21 พ.ย.เป็นต้นไป แต่ยังคงคำนึงถึงระดับความ



เหมาะสมของรายการที่จะนำมาออกอากาศ โดย เขียวฮ้อ-สุรัชย์ เชนธุโชติศักดิ์ กล่าวว่ "ทางช่อง 8 จะยังคงนำเสนอสารคดีและภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ต่อเนื่องต่อไป แต่จะเพิ่มเติม 2 รายการใหม่เข้าไป รายการแรกคือ ปากท้องต้องรู้ เป็นการรายงานข่าวเศรษฐกิจให้ดูง่าย เข้าใจง่าย มีทั้งร้องทุกข์ช่วยชาวบ้าน ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 16.00 น. เริ่มวันที่ 14 พ.ย. และรายการ ENGLISH สะกิดต่อมชา เกมไขว้ภาษาอังกฤษเอาใจกลุ่มครอบครัว ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 14.00 น. เริ่มวันที่ 19 พ.ย. ด้านละคร เวลา 19.30-21.00 น. จะออกอากาศละครเรื่อง กระถินริมรั้ว ทุกวันจันทร์ถึงอังคาร และเรื่องเจ้าสาวเฉพาะ ออกอากาศทุกวันพุธถึงพฤหัสบดี ขณะที่เวลา 22.00-23.15 น. ดั่งซีรีส์เกาหลี Moonlight Drawn by Cloud รักเราพระจันทร์เป็นใจ มาออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงอังคาร และ Let's Fight Ghost วันรักวิญญาณหลอน จะออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี"

●● อสมท ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกอากาศภาพยนตร์ชุดพิเศษ เทิดเกล้า ที่ได้แรงบันดาลใจจากพระราชดำริกลับมาให้ชมอีกครั้งทางช่อง 9 MCOTHD โมเดิร์นไนน์ทีวี และ MCOT FAMILY ช่อง 14 ถ่ายทอดเรื่องราว คำสอน



ของพ่อ ผ่านมุมมองของ 9 ผู้กำกับ โดยภาพยนตร์ทั้ง 9 เรื่อง ประกอบด้วย วัยน้ำข้ามทะเลดาว เพลงของพ่อ กระต้อมผีป่า นายอำเภอกล้วยน้ำว้า เส้นทางแห่งเส้นชัย ความฝันอันสูงสุด กฎหมายนิทาน นักวิทยาศาสตร์ในแบงก์ และ มหัตถกรรมเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ ตอน ร้อยเรื่องรู้ ติดตามภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริของพระองค์ท่าน ได้ทุกวันพุธ เวลา 20.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.00 น.

●● ในฐานะนักดนตรีวงโปเตโต้ จากค่ายจีเน็ เรคคอร์ดส ขอทำบทเพลงเพื่อระลึกถึงพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย โดยนำแรงบันดาลใจมาจากการหยิบยกชื่อของบทเพลงพระราชนิพนธ์มาร้อยเรียงเป็นเพลงรักชื่อ "เพลงรักจากฟ้า" ไม่ว่าจะ เป็น สายลม แสง



สุชัย แซ่ซ้อศักดิ์



กระต้อมผีป่า

เทียน พระอาทิตย์อัสดง ไร่จันทร์แสงเดือน ลมหนาว ฆะตาชีวิต ยิ้มสู้ ฝัน รัก เตือนใจ แว่ว ไกล รุ่ง ยามค่ำ เราสู้ ยามเย็น สายฝน และในดวงใจนิรันดร์

ดร รวม 18 บทเพลง เพื่อระลึกถึงพระอัจฉริยภาพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป ซึ่งได้ ใจ-เหมือนเพชร อำมะระ แต่งเนื้อร้องและทำนอง ในขณะที่มิวสิควิดีโอได้ สมนึก คลังนอก หรือ ครูปาน มาตีความจากการฟังเพลงแล้วสื่อออกมาเป็นภาพวาดถือเป็นการรวมศิลปะ 2 แขนงไว้ในมิวสิค

วิดีโอ สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ <http://smarturl.it/potato-song>

●● ดิเน็ช เมธา นักแสดงบอลลีวูดที่กำลังมีผลงานเรื่องพระพุทธรเจ้า มหาศาสดาโลก ออกอากาศทางทรูโฟร์ยู 24 ในบทบาทของพระเจ้าประสันชิต ได้เดินทางเข้าร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

"พอทราบข่าวว่าในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จสวรรคต ผมอยากรู้ว่าทำไมคนไทยถึงรักท่านมาก จึงศึกษาพระราชประวัติของพระองค์ ก็พบว่าพระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อคนไทย โดยไม่เลือกชนชั้น ภาพข่าวที่ผมเห็นคือทุกคนใส่ชุดสีดำเพื่อแสดงความไว้อาลัย ดังนั้นเมื่อผมเดินทางมาไทยผมจึงอยากแสดงความไว้อาลัยแบบนั้นด้วย พระองค์ทรงเป็นเหมือนพระพุทธรเจ้าอีกประการหนึ่งคือ ผมตั้งใจจะมาถวายสักการะพระบรมศพ ที่พระบรมมหาราชวัง เพื่อนคนหนึ่งของผมบอกว่าคุณต้องตื่นมาเช้าแถวตั้งแต่ตีสาม และต้องรอ 3-15 ชั่วโมง ผมตอบไปว่าไม่มีปัญหา ผมตั้งใจจะมาพระบรมมหาราชวัง ด้วยความรักที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อพระองค์ ฝากถึงประชาชนชาวไทย แม้ช่วงนี้จะกำลังโศกเศร้า ขออย่าให้เสียใจ เพราะพระองค์ท่านยังทรงอยู่ในใจของเราทุกคน และยังมีเราดูแลและอวยพรให้เราตลอดไป" ดิเน็ช กล่าว

●● ชมละครเวที ดาวตกของชาคริต Chakrit (and his falling star) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลละครกรุงเทพครั้งที่ 14 เป็นละครพูดภาษาไทย พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ ละครเรื่องนี้จะพาผู้ชมกลับเข้าไปสู่บรรยากาศความเป็นหอพักนักศึกษา

ถูกแบ่งออกเป็น 4 ฉาก เป็นเสมือนตัวแทนของ 4 ปี ที่เพื่อนทั้ง 4 คนได้แยกย้ายไปใช้ชีวิต และกลับมาพบกันอีกครั้งเพื่อแชร์ประสบการณ์ ความรู้สึกในสถานที่ที่เคยเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง สมัยที่พวกเขายังคงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย แม้ความรู้สึกหลายอย่างจะเปลี่ยนไป เมื่อเราก้าว

ข้ามจากคำว่า "เด็ก" กลายเป็น "ผู้ใหญ่" นำแสดงโดย ณัฐสิทธิ์ โภภิณ นัสนวนิชย์ ธาทริน ปริญาคณิต นวพล ภักดิ์ และ ศิวัช วิสุทธิรังษี ไร้อำนาจกับการ

แสดงและเขียนบทโดย นัสนรี ละบายดีมัญ ทําการแสดงในวันที่ 14-16 พ.ย.

เวลา 19.30 น.

โรงละคร B-Floor ภายใน สถาบันปรีดี พนมยงค์

ทองหล่อ บัตรราคา

450 บาท (มีโปรโมชัน

พิเศษหากจองล่วงหน้า) รายละเอียด

เพิ่มเติม [www.facebook.com/ATheatreUnit](http://www.facebook.com/ATheatreUnit)

PT

PT

PT



ดิเน็ช เมธา



# ช่อง5ลุยนิวมีเดียเสริมรายได้

## ปรับโครงสร้างตั้งทีมออนไลน์ เล็งผลิต3รายการใหม่

ช่อง 5 ปรับโครงสร้างใหม่ เพิ่มนิวมีเดียเสริมทัพ หวังสร้างรายได้ จากออนไลน์ และदनยอดออฟไลน์ พร้อมผลิตคอนเทนต์ป้อนโดย เฉพาะ ยึดหลักสถานีข่าว สารเพื่อความมั่นคง วางเป้าผู้ชมทะลุล้านวิว ขณะนี้ผังรายการปี 60 ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ ลดบันเทิง

พ.อ.ธนธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการพัฒนารายการและรายได้ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เปิดเผยว่า ในปีนี้ทางช่อง 5 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตด้านรายได้ในอนาคตจากสื่อออนไลน์ ด้วยการเพิ่มกลุ่มธุรกิจนิวมีเดีย ทำให้ปัจจุบันช่อง 5 มี 3 กลุ่มธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ ได้แก่ ธุรกิจออฟไลน์ ซึ่งมีรายได้จากเวลาโฆษณาที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ธุรกิจนิวมีเดีย ที่มีรายได้จากสื่อออนไลน์ และธุรกิจออนกราวด์ ที่มีรายได้จากการจัดงานอีเวนต์ต่างๆ รวมถึงการเป็นสถานีสื่อสารเพื่อความมั่นคง

สำหรับเป้าหมายรายได้ในปี 2560 คาดว่าจะมาจากกลุ่มธุรกิจออฟไลน์ สัดส่วน 60% ธุรกิจนิวมีเดีย สัดส่วน 25% และธุรกิจออนกราวด์อีก 15% ขณะที่ผังรายการจะมีการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเฉพาะการปรับรูปรายการบันเทิงให้อยู่ในกรอบและความเหมาะสมทั้งเนื้อหาสาระและการแต่งกายของผู้ดำเนินรายการ และเป็นรายการบันเทิงที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นช่อง 5 รวมถึงเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อผู้ชมและการสนับสนุนรัฐบาล ซึ่งลักษณะผังรายการจะเพิ่มรายการที่ออกอากาศทุกวันอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ เพื่อให้เกิดการจดจำรายการมากขึ้น จากอดีตที่รายการมักจะทำออกอากาศเพียงสัปดาห์ละครั้ง

“ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้น่าจะประกาศผังรายการของปีหน้าได้

ซึ่งตอนนี้เริ่มมีการผลิตรายการล่วงหน้าบ้างแล้ว รายการที่ช่อง 5 ยังขาดคือรายการจับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ กลุ่มเจนวายและกลุ่มเจนแซด เพื่อให้ช่อง 5 มีรายการรองรับทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกราย แต่รายการจะต้องอยู่ภายใต้ความมั่นคงของประเทศ ส่วนรายได้ทางธุรกิจก็ต้องมีด้วย เพื่อให้เลี้ยงตัวเองได้จึงได้เพิ่มกลุ่มนิวมีเดียเข้ามาเสริมรายได้ ซึ่งเชื่อว่าปีหน้าช่อง 5 จะเป็นสถานีของความมั่นคงและเป็นช่องของคนทุกวัยอย่างแท้จริง โดยมีสัดส่วนรายการข่าว 30% รายการสาระ 40% และรายการบันเทิง 30%”

ส่วนผลการดำเนินงานในปีนี้ คาดว่าอาจจะต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 3-5% แต่อาจจะต้องดูผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 นี้อีกครั้ง โดยเฉพาะหลังจากวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ที่คาดว่าจะปรับตัวขึ้น ซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสแรกที่ผ่านมามีแนวโน้มยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ด้านนางพนิดา กิตติประภัสร์ หัวหน้าทีมแผนกพัฒนาสื่อใหม่ หรือนิวมีเดีย กล่าวว่า ทีมนิวมีเดียเพิ่งได้รับการจัดตั้งในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันมีทีมงาน 10 คน โดยมีแผนเพิ่มทีมงานอีกเท่าตัว เพื่อขยายธุรกิจออนไลน์อย่างจริงจัง ซึ่งทีมนิวมีเดียจะเข้ามามีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้กับสถานีอีกหนึ่งช่องทาง ด้วยรูปแบบการขายโฆษณา 4 แพคเกจ ได้แก่ แบบที่ 1 โฆษณาแอร์ไทยมิกติ จะได้รับสื่อออนไลน์เพิ่มฟรี แบบที่ 2 โฆษณาแอร์ไทยมิกติ



• พ.อ.ธนธิป สว่างแสง

ได้รับช่องทางโฆษณาออนไลน์ฟรี และการดึงสัญญาณโทรทัศน์ แบบที่ 3 โฆษณาแอร์ไทยมิกติ ให้สถานีผลิตรายการ และมีรถถ่ายทอดสัญญาณ และแบบที่ 4 เหมือนแบบที่ 3 แต่ไม่มีรถถ่ายทอดสัญญาณ

“ธุรกิจนิวมีเดีย จะเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า ซึ่งจะได้โฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ทั้งเฟซบุ๊ก ไอจี ยูทูบ และการสตรีมมิ่งสัญญาณ ซึ่งนอกจากสถานีจะนำรายการที่ออกอากาศปกติมาผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ยังเตรียมผลิตรายการเพื่อป้อนให้กับช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะด้วย ซึ่งปีแรกจะมีประมาณ 3 รายการ ในช่วงปีแรกช่องทางออนไลน์อาจจะยังไม่สามารถทำได้มากนัก ปีต่อไปคงจะเห็นรายได้ที่ชัดเจน แต่เป้าหมายสำคัญตามแผนธุรกิจ 5 ปี จนถึงปี 2564 ธุรกิจนิวมีเดียต้องสร้างยอดวิวรายการที่เป็นอัตลักษณ์ของช่อง 5 ในระดับแสนวิว หากเป็นรายการละครจะต้องมียอดวิวกว่าล้านวิว”

ขณะที่พล.อ.ราชรักษ์ เรียนพิชฌน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กล่าวว่า

ปัญหาผู้เข้าใช้บริการโครงข่ายกำลังประสบปัญหาจากการประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลนั้น ททบ. ได้เล็งเห็นว่าเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบดังกล่าว จึงหาแนวทางการเยียวยาผู้เข้าโครงข่ายที่ได้รับความเดือดร้อนในสภาพสภาวะเศรษฐกิจซบเซา โดยต้องเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนด พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการโครงข่ายของททบ. อันจะนำไปสู่การพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือที่ยั่งยืน และพัฒนาให้โครงข่าย ททบ. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานด้านโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลปัจจุบันจนถึงปี 2560 ททบ. จะดำเนินการติดตั้งสถานีเสริมประเภท Low Power อีก 84 สถานี และให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก 32 สถานี ซึ่งททบ. ได้เตรียมแผนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา 2 ส่วน คือ 1. การตั้งสถานีระยะแรก 34 สถานี กำหนดออกอากาศวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 22 สถานี และออกอากาศในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 อีก 12 สถานี โดยททบ. เป็นผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกตัวเองจำนวน 9 สถานี 2. การตั้งสถานีในระยะที่ 2 จำนวน 5 สถานี กำหนดออกอากาศวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยททบ. เป็นผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวน 23 สถานี ซึ่งเมื่อตั้งครบในปีที่ 4 ททบ. จะมีสถานีหลัก จำนวน 39 สถานี และมีสถานีเสริม 129 สถานี ครอบคลุมคิดเป็น 95% ของจำนวนครัวเรือนประชากรในประเทศ

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: โลกสีเขียว/Next Gen-ละคร

วันที่: อาทิตย์ 13 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: - ฉบับที่: 24503

Col.Inch: 10.27 Ad Value: 22,594


คอลัมน์: ON TV วันนี้มีอะไร

หน้า: 24(ล่างขวา)

PRValue (x3): 67,782

คลิป: สีสี่


เนื่องด้วย  
พระบาทสมเด็จพระ  
พระปรเมนทรมหา  
ภูมิพลอดุลยเดช



สวรรคต จากการประชุมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ทรท. ได้ให้สมาชิก ทรท. รับทราบแนวปฏิบัติในการออกอากาศ ดังนี้ ภายหลังจากการถ่ายทอดสดพิธีเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จนเสร็จสิ้นพิธีโดยสมบูรณ์ ในคืนวันที่ 14 ตุลาคม ให้ทุกสถานี เข้าสู่รายการภาคปกติได้ โดยงดรายการบันเทิงทุกประเภท ทั้งนี้ ในระยะเวลา 30 วัน ให้แต่ละสถานี พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหารายการ โดยในแต่ละวันขอให้นำเสนอสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง และสามารถออกอากาศโฆษณาทั้งที่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และผลิตภัณฑ์ได้ แต่จะต้องมีเนื้อหาที่เหมาะสม ส่วนการปรับผังรายการเฉพาะกิจในช่วงนี้ให้เป็นดุลพินิจของแต่ละสถานี โดยผอ.นพ.น.ไม่ต้องส่งผังรายการให้ กสทช. พิจารณาล่วงหน้า จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง.



เนื่องด้วย  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา  
ภูมิพลอดุลยเดช



สวรรคต จากการประชุมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ทรท. ได้ให้สมาชิก ทรท. รับทราบแนวปฏิบัติในการออกอากาศ ดังนี้ ภายหลังจากถ่ายทอดสดพิธีเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จนเสร็จสิ้นพิธีโดยสมบูรณ์ ในคืนวันที่ 14 ตุลาคม ให้ทุกสถานีฯ เข้าสู่รายการภาคปกติได้ โดยงดรายการบันเทิงทุกประเภท ทั้งนี้ ในระยะเวลา 30 วัน ให้แต่ละสถานีฯ พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหารายการ โดยในแต่ละวันขอให้นำเสนอสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง และสามารถออกอากาศโฆษณาทั้งที่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ได้ แต่จะต้องมีเนื้อหาที่เหมาะสม ส่วนการปรับผังรายการเฉพาะกิจในช่วงนี้ให้เป็นดุลพินิจของแต่ละสถานีฯ โดยผอ.นพ.น.ไม่ต้องส่งผังรายการให้ กสทช. พิจารณาล่วงหน้า จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง.